

Sales Sheet : เงินฝาก NetSavings

ข้อมูลปรับปรุง ณ วันที่ 6 มี.ค. 2561

หัวข้อผลิตภัณฑ์	รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ชื่อผลิตภัณฑ์	เงินฝาก NetSavings
ประเภทผลิตภัณฑ์	เงินฝากออมทรัพย์พิเศษแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก
จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำและสูงสุด	500 บาท
อัตราดอกเบี้ยต่อปี (%) *	<u>0.50 % ต่อปี</u> (อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 15 ก.ค. 60 ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยสามารถเรียกดูข้อมูลอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันได้ที่ www.ktb.co.th)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย	-
ตัวอย่างการคำนวณดอกเบี้ย	-
ระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ย	ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง (มิถุนายน และ ธันวาคม)
เงื่อนไขหลัก	- 1 รายเปิดได้ 1 บัญชีเท่านั้น - ต้องสมัครบริการ KTB NetBank
เงื่อนไขการฝาก/ถอน/โอน สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น	- ไม่สามารถเปิดบัญชีร่วมกับผู้อื่นได้ - การปิดบัญชีเงินฝากภายในระยะเวลา 30 วัน มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
ค่าธรรมเนียมบัญชี	กรณียอดคงเหลือต่ำกว่า 2,000 บาท และไม่มีการเคลื่อนไหว 1 ปี จะคิดค่าธรรมเนียมบัญชีเดือนละ 50 บาท และเมื่อยอดคงเหลือในบัญชีเป็น 0 ธนาคารจะปิดบัญชีอัตโนมัติ
ช่องทางในการติดต่อผู้ให้บริการ	ท่านสามารถติดต่อได้ ณ ที่ทำการสาขาของธนาคารทั่วประเทศหรือเข้าไปดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.ktb.co.th หรือ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเบื้องต้น จากศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารกรุงไทย โทร. 02-111-1111 - E-mail : Call.Center@ktb.co.th - ช่องทางอื่นๆผ่าน Face Book / Twitter / Youtube / LINE / Instagram  โดยพิมพ์คำว่า "KTB Care"
ข้อควรระวัง	การทำธุรกรรมที่สาขาเกินจำนวนครั้งที่กำหนด และการทำธุรกรรมข้ามผู้ให้บริการ ข้ามจังหวัด ค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศของธนาคาร
การแจ้งเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขการให้บริการ หรือ การแจ้งเดือนที่สำคัญต่าง ๆ	- หากข้อมูลรายละเอียดในการติดต่อของท่านมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาแจ้งให้ทางธนาคารทราบทันที ณ ที่ทำการสาขาที่ท่านใช้บริการอยู่ เพื่อให้การสื่อสารข้อมูลระหว่างท่านกับธนาคารเป็นไปด้วยความรวดเร็ว - เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย โดยในปัจจุบัน คือ สูงสุดไม่เกิน 15 ล้านบาท จนถึง 10 ส.ค. 2561 และหลังจากนั้นจะลดลงเหลือไม่เกิน 10 ล้านบาท จนถึง 10 ส.ค. 2562, ไม่เกิน 5 ล้านบาท จนถึง 10 ส.ค. 2563 และไม่เกิน 1 ล้านบาท ตั้งแต่ 11 ส.ค. 2563

* อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของธนาคาร